

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยหุ้นของบริษัท ได้รับการจดทะเบียนให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรับจ้างตัดเหล็ก การผลิตชิ้นส่วนที่ทำมาจากเหล็กและการผลิตและติดตั้งแผ่นเหล็กหลังคาและผนัง โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

- ก) โรงงาน 1 - 51/3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ข) โรงงาน 2 - 51/11 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ค) โรงงาน 3 - 60/6 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Okaya & Co., Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 31.50) และบริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 24.51)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวม

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

บริษัทจัดทำงบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชีและตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ และนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการ เป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นต้องสอดคล้องกับงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย

บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

ในการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินผู้บริหารของบริษัทต้องใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญตามนโยบายการบัญชีของบริษัทโดยได้เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญ หรือมีความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมโดยการถือหุ้นร้อยละ 90 ของหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ประเทศที่จัดตั้ง	สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2566	2565	
บริษัท สยามสตีล เวียดนาม จำกัด	เวียดนาม	90	90	ผลิตและจำหน่ายเหล็กขึ้นรูปและ ชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

ยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และรายได้รวมของบริษัทย่อยสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ในงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้

บริษัทย่อย	สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อย คิดเป็นอัตราร้อยละในสินทรัพย์รวม		รายได้รวมของบริษัทย่อย คิดเป็นอัตราร้อยละในรายได้รวม	
	2566	2565	2566	2565
บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด	1.37	2.16	1.29	1.97

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดรายการในการทำงานการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกับการจัดทำงานการเงินเฉพาะของบริษัท

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้าม
กิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุน
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประเมินการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้นได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติครบ
ตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญานอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้น
จากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่
สร้างภาระ

- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระภาษีที่ไม่ให้นำมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
- ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับการอ้างอิงกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ
- จ) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566 ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บิดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ได้กำหนดให้บริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดี่ยว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการถือถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สามและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการตัดเหล็ก

บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและบริการตัดเหล็กเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สัญญาให้มีการให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า บริษัทจะรับรู้รายได้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะถูกปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากงานติดตั้ง

รายได้จากงานติดตั้งรับรู้ตามช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้วิธีสำรวจงานที่ทำแล้วเสร็จ ซึ่งประมาณโดยวิศวกรของบริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กับการคำนวณตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนที่เกี่ยวข้องจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้นจริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

3.3 ลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

บริษัทรับรู้ลูกหนี้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิที่ได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นก่อนที่จะได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้า โดยแสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับชำระหรือมีสิทธิได้รับจำนวนของสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้และข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต ซึ่งมีการปรับยอดเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกหนี้ ในการชำระหนี้ และปรับอัตราการสูญเสียดังกล่าวตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี้ นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าเป็นการเฉพาะเจาะจง ผลขาดทุนจากการด้อยค่า จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

สินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างทำ และงานบริการระหว่างติดตั้ง	- ติราคาตามต้นทุนรวมของวัตถุดิบที่ใช้ บวกกับค่าแรงทางตรงและค่าใส่หุ้ยการผลิตโดยประมาณอย่างมีระบบ ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง
วัตถุดิบ	- ติราคาในราคาทุน (ตามราคาเจาะจง)
อะไหล่และวัสดุ	- ติราคาในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน)

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณขึ้นจากราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น

บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้านำลดลงสำหรับสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเสียหาย และเคลื่อนไหวช้าจากการประมาณการของผู้บริหาร

ภาระผูกพันที่ต้องรับคืนสินทรัพย์เมื่อคาดว่าจะได้รับคืนสินค้าจากลูกค้าและวัตถุดิบโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินค้าคงเหลือที่ขายหักด้วยต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการรับคืนสินค้า

3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท แสดงตามวิธีราคาทุน และบริษัทจะบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณีที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนบริษัทจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและอาคารที่ตั้งบนที่ดินซึ่งถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกต้นทุนในการทำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทจะรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำนวนเทียบเท่าเงินสด ในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อาคารและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการให้ประโยชน์โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญและมีอายุการให้ประโยชน์ต่างกัน อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5-10ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5ปี
ยานพาหนะ	5ปี

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ต้นทุนการกู้ยืม

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการกู้ยืมสำหรับการก่อสร้างโรงงาน และเครื่องจักรในระหว่างการติดตั้งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างการติดตั้ง และจะหยุดบันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินเมื่อการก่อสร้างและการติดตั้งแล้วเสร็จ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

3.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3.9 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทเพื่อการบันทึกบัญชีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว จะถูกรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

สินทรัพย์และหนี้สิน	- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบการเงิน
ทุนเรือนหุ้น	- อัตราแลกเปลี่ยน ณวันที่เกิดรายการในอดีต
รายได้และค่าใช้จ่าย	- อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยระหว่างปี
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	- แสดงรวมอยู่ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การแปลงค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ในงบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้จริงตามอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวข้างต้น

3.10 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีที่ถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบันที่ไม่ได้ถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือที่เรียกกรังสิทธิได้ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกำไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คุณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี จะถูกบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับจำนวนที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูกคำนวณโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสามารถหักกลบกันได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเมื่อภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยกรมสรรพากรด้วยยอดสุทธิ หรือเมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะครบกำหนดที่จะเกิดขึ้นจริงในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมติของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท หรือผู้บริหารคนสำคัญ หรือกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานของบริษัท

3.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์ดังกล่าว

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทบันทึกหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3.13 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ส่วนต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

1. ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
2. ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน (SPPI)

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินเป็นกำไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเว้นค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
2. ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไม่คำนึงตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อกำหนดตามสัญญาไม่ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน รวมถึงอนุพันธ์ทางการเงินทั้งหมด

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

สินทรัพย์ทางการเงิน จะต้องถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
2. ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น (SPPI) ในวันที่กำหนดไว้

กำไรหรือขาดทุนที่บันทึกอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) จะถูกจัดประเภทใหม่เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญและสินทรัพย์ตามสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปัจจัยภายนอก รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ในอดีตที่รวมกับการคาดการณ์ในอนาคต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการแยกต่างหาก

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

หนี้สินทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น

บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

3.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในระหว่างปี

3.15 เงินปันผล

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผล

3.16 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

3.17 การประมาณการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณ และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.18 ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องชำระหรือชดเชยตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดเชยดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 การรับรู้รายได้จากงานติดตั้ง

การรับรู้รายได้จากงานติดตั้งต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญในการพิจารณาผลของงานที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการต้นทุนเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1)

4.1.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเป็นการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปัจจัยภายนอก รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้ ซึ่งพิจารณา ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.1.3 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้า

บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าเก่า เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ

4.1.4 อาคารและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกสิ้นปีจะมีการทบทวนและเปลี่ยนการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่อวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในปีก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.1.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น บริษัทและบริษัทย่อยจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

4.1.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่ออัตราณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.1.7 สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยการประมาณการจากความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตที่สามารถนำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

4.1.8 ประมาณการต้นทุนโครงการงานบริการติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยประมาณการต้นทุนการบริการติดตั้งของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบงานติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรงค่าวัสดุที่ต้องใช้ในการให้บริการติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทและบริษัทย่อยจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	1,146	1,298	1,000	1,000
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	36,612	43,163	20,375	30,553
- ออมทรัพย์	83,207	100,049	83,207	94,404
เช็คระหว่างทาง	28,760	5,891	28,760	5,891
รวม	<u>149,725</u>	<u>150,401</u>	<u>133,342</u>	<u>131,848</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 - 0.60 ต่อปี (2565 : ร้อยละ 0.05 - 0.30 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้า

ณวันที่31ธันวาคม 2566 และ2565 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป– สุทธิ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,116,600	1,147,463	1,116,600	1,147,464
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า3เดือน	17,324	34,332	12,965	17,493
3 - 6 เดือน	2,057	-	643	-
6 - 12 เดือน	622	1,736	548	-
มากกว่า 12 เดือน	17,548	25,000	16,428	23,286
รวม	1,154,151	1,208,531	1,147,184	1,188,243
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
สุทธิ	(18,561)	(23,579)	(18,051)	(23,069)
สุทธิ	1,135,590	1,184,952	1,129,133	1,165,174
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	42,098	70,571	42,098	70,571
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า3เดือน	-	393	-	393
รวม	42,098	70,964	42,098	70,964

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(23,579)	(23,069)
บวก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,691)	(1,691)
หัก กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,709	6,709
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2566	(18,561)	(18,051)

7. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีซึ่ง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้จากการขายสินค้า รายได้อื่น ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารส่วนหนึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดสำหรับเปรียบเทียบ

ชื่อ	ประเทศที่จดทะเบียน	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด	เวียดนาม	ผลิตและจำหน่ายเหล็กขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์	บริษัทย่อย
Vina Okaya International Co., Ltd.	เวียดนาม	ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็ก โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Vina Steel Center Co., Ltd.	เวียดนาม	ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็ก โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
Okaya & Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็ก และเครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่นๆ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเหล็ก	กรรมการร่วมและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
บริษัท นิปปอนสตีล ไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยาม โกชิ มานูแฟคเจอริง จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด	ไทย	ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเหล็ก	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท โอคาย่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็ก และเครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่นๆ	กรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยามเอ็มทีเค จำกัด	ไทย	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็ก และเครื่องจักรกลโลหะ และอื่นๆ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	บริการด้านสาธารณูปโภค	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท นิปปอนสตีลลोजิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริการขนส่งสินค้าและรับฝากสินค้าจำหน่าย กระดาษบรรจุภัณฑ์	บริษัทย่อยของบริษัท สยาม นิปปอน สตีล ลอจิสติกส์ จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	ไทย	บริการด้านสิ่งสาธารณูปโภคและสถานพยาบาล	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามลัคกี้ บิลด์ิง ซิสเต็ม จำกัด	ไทย	บริการด้านสิ่งสาธารณูปโภคและสถานพยาบาล	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด	ไทย	ผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปห้องน้ำสำเร็จรูป	กรรมการร่วมกัน
บริษัท อีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ขายและให้เช่าอาคารเอนกประสงค์เคลื่อนที่	กรรมการร่วมกัน

กรรมการ

()

นโยบายกำหนดราคา

รายการค้า	นโยบายราคา
ขายและรายได้จากงานติดตั้ง	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการตัดเหล็กและรายได้อื่น	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายและซื้ออื่นๆ	ราคาตลาด
ซื้อสินทรัพย์	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	อัตราตามที่ตกลงกัน

รายการที่เกิดกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

รายการบัญชีกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	2566	2565
ขายและรายได้จากงานติดตั้ง				
บริษัทย่อย	-	-	807	308
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	272,359	195,728	272,359	195,728
รวม	272,359	195,728	273,166	196,036
รายได้ค่าบริการตัดเหล็กและรายได้อื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	12,453	13,948	12,453	13,948
รายได้ค่าเช่า				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,621	4,203	4,621	4,203
ซื้อวัตถุดิบ				
บริษัทย่อย	-	-	4,736	-
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	3,245,088	3,932,147	3,231,139	3,863,719
รวม	3,245,088	3,932,147	3,235,875	3,863,719
ค่าใช้จ่ายและซื้ออื่นๆ				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	29,590	31,025	29,590	31,025
ซื้อสินทรัพย์				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	75	48	75	48

รายการบัญชีกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2566	2565	2566	2565
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	1,254	821
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,950	25,271	24,950	25,271
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,282	1,450	1,282	1,450

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	42,098	70,964	42,098	70,964
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	627	180
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	91	-	91
รวม	-	91	627	271
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย	-	-	32,753	17,196

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 - 6.90 ต่อปีซึ่งครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	17,196	14,961
<u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มเติม	-	-	34,458	28,401
<u>หัก</u> รับชำระคืน	-	-	(17,956)	(25,949)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	(945)	(217)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	32,753	17,196
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	89,875	109,293	86,678	87,350
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ</u>				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	18,599	19,061	18,599	19,061

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	102,615	102,418	102,615	102,418
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	23,547	14,752	23,547	14,752
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	126,162	117,170	126,162	117,170
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	17,179	28,009	10,519	20,890
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	17,179	28,009	10,519	20,890

8.1 รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ				
มูลค่างานตามสัญญา	358,446	412,323	358,446	412,323
การรับรู้รายได้สะสมตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ	275,487	258,337	275,487	258,337
หักมูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ	(172,872)	(155,919)	(172,872)	(155,919)
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	102,615	102,418	102,615	102,418
ลูกหนี้ - เงินประกันผลงาน	23,547	14,752	23,547	14,752
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า				
มูลค่างานตามสัญญา	124,497	150,479	110,251	123,014
มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ	98,401	100,696	98,401	100,696
หักการรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ	(81,222)	(72,687)	(87,882)	(79,806)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ	17,179	28,009	10,519	20,890

8.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือเสร็จสิ้นแล้วบางส่วน) ภายใต้สัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าจำนวนรวม 200.58 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท: 182.26 ล้านบาท)

9. **สินค้าคงเหลือ**

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
วัตถุดิบ	932,583	1,306,697	918,027	1,276,298
สินค้าสำเร็จรูป	202,133	213,275	202,133	213,275
งานระหว่างทำ	100,828	97,112	100,320	87,931
อะไหล่และวัสดุ	47,916	48,129	47,916	48,129
วัตถุดิบระหว่างทาง	52,336	80,339	52,336	80,339
รวม	1,335,796	1,745,552	1,320,732	1,705,972

ต้นทุนสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนขายสินค้า	4,706,794	4,885,111	4,641,390	4,778,090
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากมูลค่า สินค้าลดลง	-	-	-	-
รวม	4,706,794	4,885,111	4,641,390	4,778,090

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว	(หน่วย : พันบาท)			
			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท	
			2566	2565	2566	2565
<u>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</u>						
บริษัท สยามสตีลเวียดนามจำกัด	ผลิตและจำหน่ายเหล็กขึ้นรูปชิ้นส่วน โลหะสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	26,698	90.00	90.00	24,029	24,029
รวม					24,029	24,029

บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90 ในประเทศเวียดนาม บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันยังถือว่ามีสัดส่วนของสินทรัพย์และรายได้ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม

11. ส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม

บริษัทย่อยที่ส่วนได้เสียไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	(หน่วย : พันบาท)					
	ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจ ควบคุมของบริษัท		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร ให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ใน อำนาจควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจ ควบคุมสะสม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด	10%	10%	(943)	(1,448)	(21)	922

สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน	39,750	80,123
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,366	14,934
รวมสินทรัพย์	<u>53,116</u>	<u>95,057</u>
หนี้สินหมุนเวียน	<u>56,639</u>	<u>86,467</u>
ผลสะสมจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย	(12,120)	(11,803)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	<u>8,597</u>	<u>20,393</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>(21)</u>	<u>922</u>
รายได้	69,594	109,011
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(10,617)	(13,154)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>(1,180)</u>	<u>(1,462)</u>
ขาดทุนสำหรับปี	<u>(11,797)</u>	<u>(14,616)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(8,489)	(13,033)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(943)	(1,448)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(9,432)</u>	<u>(14,481)</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(79)	(2,117)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,287)	(2,808)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(805)	10,677
เงินสดรับ(จ่าย) สุทธิ	<u>(2,171)</u>	<u>5,752</u>

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565
ที่ดิน	24,621	24,621
ที่ดินและอาคาร	6,734	6,734
รวม	<u>31,355</u>	<u>31,355</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนข้างต้น คำนวณโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์บริเวณข้างเคียง มีมูลค่าประมาณ 60.36 ล้านบาท (2565 : 60.36 ล้านบาท)

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน	งบการเงินรวม						รวม	
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร ระหว่างทางติดตั้ง		
ราคาทุน								
1 มกราคม 2565	412,087	855,934	1,200,418	76,877	61,595	4,385	5,873	2,617,169
ซื้อเพิ่ม	-	-	19,284	3,674	50	6,233	12,218	41,459
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,029)	(3,290)	(8,967)	-	(111)	(15,397)
โอนเข้า (ออก)	-	9,777	8,973	-	-	(9,777)	(8,973)	-
31 ธันวาคม 2565	412,087	865,711	1,225,646	77,261	52,678	841	9,007	2,643,231
ซื้อเพิ่ม	-	312	6,533	4,869	5,020	4,549	18,672	39,955
ตัดจำหน่าย	-	(5,469)	(22,282)	(25,780)	(78)	-	-	(53,609)
โอนเข้า (ออก)	-	3,731	26,601	-	-	(3,731)	(26,601)	-
31 ธันวาคม 2566	412,087	864,285	1,236,498	56,350	57,620	1,659	1,078	2,629,577
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2565	-	544,231	869,344	67,764	56,245	-	-	1,537,584
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	18,479	47,758	3,542	2,054	-	-	71,833
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(3,029)	(3,260)	(8,920)	-	-	(15,209)
31 ธันวาคม 2565	-	562,710	914,073	68,046	49,379	-	-	1,594,208
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	18,102	38,836	3,700	2,211	-	-	62,849
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(5,469)	(22,283)	(25,770)	(78)	-	-	(53,600)
31 ธันวาคม 2566	-	575,343	930,626	45,976	51,512	-	-	1,603,457

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร ระหว่างทางติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
31 ธันวาคม 2565	412,087	303,001	311,573	9,215	3,299	841	9,007	1,049,023
31 ธันวาคม 2566	412,087	288,942	305,872	10,374	6,108	1,659	1,078	1,026,120
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565								
ต้นทุนขายและบริการ								66,699
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								5,134
รวม								71,833
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566								
ต้นทุนขายและบริการ								58,167
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								4,682
รวม								62,849

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร ระหว่างทางติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2565	412,087	838,212	1,186,039	76,877	61,595	4,385	5,873	2,585,068
ซื้อเพิ่ม	-	-	17,167	3,674	50	6,233	12,218	39,342
ตัดจำหน่าย	-	-	(3,029)	(3,290)	(8,967)	-	(111)	(15,397)
โอนเข้า (ออก)	-	9,777	8,973	-	-	(9,777)	(8,973)	-
31 ธันวาคม 2565	412,087	847,989	1,209,150	77,261	52,678	841	9,007	2,609,013
ซื้อเพิ่ม	-	234	6,533	4,869	5,020	4,549	18,672	39,877
ตัดจำหน่าย	-	(5,469)	(20,306)	(25,780)	(78)	-	-	(51,633)
โอนเข้า (ออก)	-	3,731	26,601	-	-	(3,731)	(26,601)	-
31 ธันวาคม 2566	412,087	846,485	1,221,978	56,350	57,620	1,659	1,078	2,597,257
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2565	-	536,158	856,517	67,764	56,245	-	-	1,516,684
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	18,168	47,127	3,542	2,054	-	-	70,891
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(3,029)	(3,260)	(8,920)	-	-	(15,209)
31 ธันวาคม 2565	-	554,326	900,615	68,046	49,379	-	-	1,572,366
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	17,786	38,022	3,700	2,211	-	-	61,719
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(5,469)	(20,307)	(25,770)	(78)	-	-	(51,624)
31 ธันวาคม 2566	-	566,643	918,330	45,976	51,512	-	-	1,582,461
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2565	412,087	293,663	308,535	9,215	3,299	841	9,007	1,036,647
31 ธันวาคม 2566	412,087	279,842	303,648	10,374	6,108	1,659	1,078	1,014,796

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง	เครื่องจักร ระหว่างทางติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565								
ต้นทุนขายและบริการ								65,757
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								5,134
รวม								<u>70,891</u>
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566								
ต้นทุนขายและบริการ								57,041
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								4,678
รวม								<u>61,719</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีทรัพย์สินที่คำนวณค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้ดำเนินงานอยู่ มีต้นทุน 1,591.01 ล้านบาท และ 1,571.93 ล้านบาทตามลำดับ

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		งบการเงินรวม	
	2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.52 – 7.58	6.32 – 6.33	872	3,405
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์	2.93	1.98 – 2.18	23,566	205,739
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2.86 – 7.00	1.28 – 8.90	167,000	578,071
รวม			191,438	787,215

(หน่วย : พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	7.52 – 7.58	6.32 – 6.33	872	3,405
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์	2.93	1.98 – 2.18	23,566	205,739
เงินกู้ยืมระยะสั้น	2.83 – 2.93	1.28 – 2.23	160,000	550,166
รวม			184,438	759,310

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี หนี้สินตัวสัญญาใช้เงินหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์และสินเชื่ออื่นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	สกุลเงิน	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
		2566			2565		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	บาท	130	25	105	130	11	119
วงเงินเบิกเกินบัญชี	บาท	280	1	279	280	3	277
วงเงินหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์	บาท	3,050	24	3,026	3,050	206	2,844
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น	บาท	2,680	160	2,520	2,680	550	2,130

15. ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	106,395	106,761
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	8,291	8,131
ดอกเบี้ยจ่าย	2,272	2,198
จ่ายผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปี	(5,848)	(10,695)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	111,110	106,395
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(10,336)	(5,793)
สุทธิ	100,774	100,602
ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด	111,110	106,395

ข้อสมมติหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	2566	2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.14 ต่อปี	ร้อยละ 2.14 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 3.50 – 7.00 ต่อปี	ร้อยละ 3.50 – 7.00 ต่อปี
อายุที่จะเกษียณ	60 ปี เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น	60 ปี เว้นแต่บริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
อัตราการเสียชีวิต	อัตรามรณะปี 2560	อัตรามรณะปี 2560
จำนวนพนักงาน	875 คน	867 คน

มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565
ต้นทุนการบริการปีปัจจุบัน	8,291	8,131
ดอกเบี้ยจ่าย	2,272	2,198
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	<u>10,563</u>	<u>10,329</u>

ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ของบริษัท	
	2566	
	เพิ่มขึ้น1%	ลดลง1%
อัตราคิดลด		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	<u>(7,747)</u>	<u>8,966</u>
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	<u>11,688</u>	<u>(10,247)</u>
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน		
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันของผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	<u>(2,021)</u>	<u>2,172</u>

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัท
ภายใน 1 ปี	10,270
ระหว่าง 2 - 5 ปี	58,747
ระหว่าง 5 - 10 ปี	36,395
มากกว่า 10ปี	106,691
รวม	212,103

16. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีสุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. รายได้

ข้อมูลรายได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ขายและรายได้จากงาน ติดตั้ง - สุทธิ		รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก		รายได้จากการ ขนส่ง		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
ไทย	4,940,792	5,008,910	312,701	339,752	72,120	71,546	5,325,613	5,420,208
จีน	-	1,151	-	-	-	-	-	1,151
เวียดนาม	69,594	109,011	-	-	-	-	69,594	109,011
พม่า	-	101	-	-	-	-	-	101
รวม	5,010,386	5,119,173	312,701	339,752	72,120	71,546	5,395,207	5,530,471

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	ขายและรายได้จากงาน ติดตั้ง - สุทธิ		รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก		รายได้จากการ ขนส่ง		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	ไทย	4,940,792	5,008,910	312,701	339,752	72,120	71,546	5,325,613
จีน	-	1,151	-	-	-	-	-	1,151
เวียดนาม	807	308	-	-	-	-	807	308
พม่า	-	101	-	-	-	-	-	101
รวม	4,941,599	5,010,470	312,701	339,752	72,120	71,546	5,326,420	5,421,768

ข้อมูลรายได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกตามวิธีการบันทึกรายได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

	ขายและรายได้จากงาน ติดตั้ง - สุทธิ		รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก		รายได้จากการ ขนส่ง		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	4,039,507	4,244,697	312,701	339,752	71,779	70,706	4,423,987
ตลอดช่วงระยะเวลา	970,879	874,476	-	-	341	840	971,220	875,316
รวม	5,010,386	5,119,173	312,701	339,752	72,120	71,546	5,395,207	5,530,471

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	ขายและรายได้จากงาน ติดตั้ง - สุทธิ		รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก		รายได้จากการ ขนส่ง		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	4,039,507	4,244,697	312,701	339,752	71,779	70,706	4,423,987
ตลอดช่วงระยะเวลา	902,092	765,773	-	-	341	840	902,433	766,613
รวม	4,941,599	5,010,470	312,701	339,752	72,120	71,546	5,326,420	5,421,768

18. รายได้อื่น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้ค่าเช่า	11,699	10,523	11,699	10,523
รายได้จากการให้บริการทั่วไป	5,202	5,321	5,202	5,321
เงินชดเชยค่าเหล็กเสียหาย	564	58	564	58
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ อื่นๆ	487	1,325	487	1,325
	2,507	1,853	2,997	2,634
รวม	<u>20,459</u>	<u>19,080</u>	<u>20,949</u>	<u>19,861</u>

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน บริษัทและพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทเมื่อลาออกจากบริษัทภายหลังจากที่ทำงานครบ 1ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้ ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2566 และ 2565 มีจำนวน 12.66 ล้านบาท และ 12.20 ล้านบาท ตามลำดับ

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,966,054	4,236,224	3,930,132	4,174,278
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	202,705	(78,429)	193,017	(79,200)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	501,397	489,694	484,223	469,095
ค่าขนส่ง	162,872	161,380	160,868	157,619
ค่าแรงผู้รับเหมา	115,114	104,438	107,118	90,525
ค่าเสื่อมราคา	62,849	71,833	61,719	70,891
ค่าหีบห่อ	63,245	75,054	63,245	75,054
ค่าจ้างทำของ	34,505	25,771	34,505	25,771
ค่าซ่อมแซม	29,209	30,098	29,195	30,002
ค่าสาธารณูปโภค	26,017	26,749	25,756	26,428

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25,832	25,892
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(11,055)	(13,102)
สุทธิ	14,777	12,790

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	1 มกราคม 2566		บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) กุมภาพันธ์ 2566	
	งบกำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2566	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</u>				
จากสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิต ที่คาดว่าจะได้รับ	4,613	(1,003)	-	3,610
จากประมาณการสำรองหนี้สินตามภาระผูกพัน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21,279	943	-	22,222
รวม	25,892	(60)	-	25,832
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</u>				
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่เกินจำนวน ที่กำหนดสำหรับการคำนวณภาษี	(13,102)	2,047	-	(11,055)
สุทธิ	12,790	1,987	-	14,777

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2565
	1 มกราคม 2565	งบกำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</u>				
จากสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนทางเครดิต ที่คาดว่าจะได้รับ	2,786	1,827	-	4,613
จากประมาณการสำรองหนี้สินตามภาระผูกพัน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21,352	(73)	-	21,279
รวม	24,138	1,754	-	25,892
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี</u>				
จากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่เกินจำนวน ที่กำหนดสำหรับการคำนวณภาษี	(16,044)	2,942	-	(13,102)
สุทธิ	8,094	4,696	-	12,790

21.2 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	70,371	61,632	70,371	61,632
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,987)	(4,696)	(1,987)	(4,696)
รวม	68,384	56,936	68,384	56,936

บริษัทและบริษัทย่อยเสียภาษีเงินได้ตามรายละเอียด ดังนี้

อัตราร้อยละ

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรสำหรับบริษัทในประเทศไทย	20.00
ภาษีเงินได้สำหรับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม	28.00

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษี	333,558	273,930	345,235	288,398
อัตราเงินได้ภาษี (ร้อยละ)	20	20	20	20
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี	66,712	54,786	69,047	57,680
ผลกระทบ :				
ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ				
ถือหักจากรายได้	6,312	7,206	6,312	7,206
ภาษีจากรายได้ที่ไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี	(6,144)	(7,104)	(6,144)	(7,104)
ภาษีจากผลประโยชน์ทางภาษีจาก				
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาหักเป็น				
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มเติม	(831)	(846)	(831)	(846)
ภาษีจากขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย	2,335	2,894	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	68,384	56,936	68,384	56,936
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	(52,253)	(50,599)	(52,253)	(50,599)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	16,131	6,337	16,131	6,337

บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 11.80 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นอายุในปี 2571 บริษัทย่อยยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

22. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนที่ทำมาจากเหล็กติดตั้งแผ่นเหล็กหลังคาและผนัง และการรับจ้างตัดเหล็ก รายละเอียดข้อมูลรายได้ที่สำคัญแยกตามกลุ่มธุรกิจ โดยไม่แยกตามแหล่งภูมิศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	2566					2565				
ขายและ รายได้จาก งานติดตั้ง - สุทธิ	รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก	รายได้จาก การขนส่ง	รายการ ตัดบัญชี	รวม	ขายและ รายได้จาก งานติดตั้ง - สุทธิ	รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก	รายได้จาก การขนส่ง	รายการ ตัดบัญชี	รวม	
รายได้จากการขาย และการให้บริการ	5,011,193	312,701	72,120	(807)	5,395,207	5,119,481	339,752	71,546	(308)	5,530,471
ต้นทุนขายและ บริการ	(4,391,697)	(286,065)	(29,976)	944	(4,706,794)	(4,557,906)	(306,656)	(21,006)	457	(4,885,111)
กำไรขั้นต้น	619,496	26,636	42,144	137	688,413	561,575	33,096	50,540	149	645,360
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน					1,603					949
ต้นทุนทางการเงิน					(19,468)					(15,904)
ค่าเสื่อมราคา					(62,849)					(71,833)
ค่าขนส่ง					(162,872)					(161,380)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					333,558					273,930
สินทรัพย์รวม					3,889,902					4,389,444
หนี้สินรวม					657,206					1,305,886

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	2566				2565			
ขายและรายได้ จากงานติดตั้ง- สุทธิ	รายได้จากการ ให้บริการตัด เหล็ก	รายได้จาก การขนส่ง	รวม	ขายและรายได้ จากงานติดตั้ง - สุทธิ	รายได้จากการ ให้บริการตัดเหล็ก	รายได้จากการ ขนส่ง	รวม	
รายได้จากการขายและ การให้บริการ	4,941,599	312,701	72,120	5,326,420	5,010,470	339,752	71,546	5,421,768
ต้นทุนขายและบริการ	(4,327,353)	(286,065)	(27,972)	(4,641,390)	(4,454,189)	(306,656)	(17,245)	(4,778,090)
กำไรขั้นต้น	614,246	26,636	44,148	685,030	556,281	33,096	54,301	643,678
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน				3,360				1,523
ต้นทุนทางการเงิน				(18,247)				(14,765)
ค่าเสื่อมราคา				(61,719)				(70,891)
ค่าขนส่ง				(160,868)				(157,619)
กำไรก่อนภาษีเงินได้				345,235				288,398
สินทรัพย์รวม				3,894,235				4,335,950
หนี้สินรวม				637,259				1,237,426

ลูกค้ารายใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มีผลกระทบทางการค้าอย่างมีสาระสำคัญในระหว่างปี 2566 และ 2565

23. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 639,997,880 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 118,399,608 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 639,995,380 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 147,198,937 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

24. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของ บริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	787,215	759,310
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:		
การจ่ายคืน	(5,983,391)	(5,920,703)
เงินสดรับ	5,387,614	5,345,831
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	191,438	184,438
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	750,728	731,151
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:		
การจ่ายคืน	(7,026,742)	(6,972,743)
เงินสดรับ	7,063,229	7,000,902
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	787,215	759,310

25. เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีสำหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

25.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2566				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	119,819	-	29,906	149,725	0.15 – 0.60
ลูกหนี้การค้า					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	-	-	1,135,590	1,135,590	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	42,098	42,098	-
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-	-	102,615	102,615	-
รวม	119,819	-	1,310,209	1,430,028	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	191,438	-	-	191,438	2.86 – 7.58
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย					
- ผู้ค้าทั่วไป	-	-	94,084	94,084	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	64,527	-	25,348	89,875	8.27
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	17,179	17,179	-
รวม	255,965	-	136,611	392,576	

(หน่วย : พันบาท)

2565

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	143,212	-	7,189	
ลูกหนี้การค้า					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	-	-	1,184,952	1,184,952	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	70,964	70,964	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	91	91	-
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-	-	102,418	102,418	-
รวม	143,212	-	1,365,614	1,508,826	

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	787,215	-	-	787,215	1.28-8.90
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย					
- ผู้ค้าทั่วไป	-	-	140,460	140,460	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	72,071	-	37,222	109,293	7.79
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	28,009	28,009	-
รวม	859,286	-	205,691	1,064,977	

(หน่วย : พันบาท)

2566

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	103,582	-	29,760	
ลูกหนี้การค้า					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	-	-	1,129,133	1,129,133	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	42,098	42,098	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	627	627	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	32,753	-	32,753	2.65 - 6.90
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-	-	102,615	102,615	-
รวม	103,582	32,753	1,304,233	1,440,568	

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	184,438	-	-	184,438	2.86 - 7.58
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย					
- ผู้ค้าทั่วไป	-	-	91,270	91,270	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	64,527	-	22,151	86,678	8.27
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	10,519	10,519	-
รวม	248,965	-	123,940	372,905	

(หน่วย : พันบาท)

2565

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	124,957	-	6,891	131,848	0.05 -0.25
ลูกหนี้การค้า					
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	-	-	1,165,174	1,165,174	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	70,964	70,964	-
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	271	271	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	17,196	-	17,196	4.50
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-	-	102,418	102,418	-
รวม	124,957	17,196	1,345,718	1,487,871	
หนี้สินทางการเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	759,310	-	-	759,310	1.28 -6.33
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย					
- ผู้ค้าทั่วไป	-	-	136,373	136,373	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	72,071	-	15,279	87,350	7.79
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	20,890	20,890	-
รวม	831,381	-	172,542	1,003,923	

25.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการขายสินค้าไปต่างประเทศและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติดังนี้

	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)	
	2566	2565
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		
เหรียญสหรัฐ	256	537
เยนญี่ปุ่น	103,233	-
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		
เหรียญสหรัฐ	1,904	2,075
เยนญี่ปุ่น	-	22,000

25.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ โดยมีการติดตามการชำระเงินของลูกค้านี้การดำเนินงานใกล้เคียง และให้ความสำคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกินกำหนดแต่ละราย ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่าที่จำเป็นไว้ในบัญชี

25.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

25.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่องมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี้

- สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
- สำหรับหนี้สินทางการเงินประกอบด้วยตัวเงินจ่าย และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

26. การวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกันได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกันได้ที่จะนำมาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่31ธันวาคม2566จำนวน60.36ล้านบาท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคำนวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาคาดตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณข้างเคียงกับของบริษัท (ข้อมูลระดับ 2)

27. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันดังนี้

- 27.1 บริษัทมีภาวะผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามสัญญางานติดตั้งเป็นจำนวนประมาณ 274.36 ล้านบาท
- 27.2 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามบริษัท เหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 24.68 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.222 บาท จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567